

*
Số 03 -KH/UBKT

KẾ HOẠCH
kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Điều lệ Đảng quy định, Kế hoạch (KH) lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ (BTV) Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh và sự chỉ đạo của UBKT Tỉnh uỷ. UBKT Đảng uỷ CCQ tỉnh xây dựng KH kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng (TCD) và đảng viên năm 2018 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Qua kiểm tra, giám sát giúp cho các TCD và đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; đánh giá đúng những kết quả, ưu điểm; nhận rõ khuyết điểm, có biện pháp khắc phục để nâng cao năng lực lãnh đạo của TCD và đảng viên.

2- Thông qua kiểm tra, giám sát để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Phát hiện nhân tố mới để khen thưởng, phê bình TCD và đảng viên có khuyết điểm. Xem xét, xử lý kỷ luật đối với TCD và đảng viên có sai phạm; đồng thời, đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào nề nếp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị...

3- Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên trên cơ sở có sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp uỷ; TCD, UBKT các cấp xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính giáo dục, hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng TCD trong sạch, vững mạnh.

II- NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1- Kiểm tra, giám sát TCD cấp dưới và đảng viên, trước hết là cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp mình quản lý, chủ động phát hiện và kịp thời kiểm tra TCD và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP). Lưu ý những DHVP về: việc kê khai tài sản; nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; đoàn kết nội bộ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định... của Đảng, Nhà nước.

2- Tăng cường giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, chủ động phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.... Kiểm tra tài chính của cấp uỷ cùng cấp và cấp uỷ cấp dưới để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

3- Kiểm tra, giám sát cấp uỷ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thu, nộp quản lý và sử dụng tài chính đảng; việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra và thông báo kết quả sau giám sát.

4- Giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, kiến nghị của TCD và đảng viên; các khiếu nại về kỷ luật Đảng; chú ý đến các đối tượng bị tố cáo là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật.

III- KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỤ THỂ

Quý I: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau

1- Tham mưu giúp BTV Đảng ủy xây dựng KH kiểm tra, giám sát năm 2018. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở xem xét, xử lý đảng viên vi phạm qua đánh giá chất lượng đảng viên 2017. Giải quyết kịp thời các đơn, thư tố cáo TCD và đảng viên, các khiếu nại, kiến nghị về kỷ luật Đảng theo thẩm quyền.

2 - Tham mưu giúp BTV Đảng ủy Giám sát việc phối hợp của các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong công tác quản lý đảng viên (nhất là trong việc giao và kiểm soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ; chấp hành chủ trương, chính sách, quy định ở nơi công tác, nơi cư trú và khi đi nước ngoài; việc chuyển sinh hoạt đảng; quản lý hồ sơ đảng viên; theo dõi tình hình chính trị, nội bộ...).

3- Giám sát chuyên đề việc thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy; việc quán triệt và xây dựng tổ chức thực hiện, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với **chi bộ và đồng chí bí thư chi bộ Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh; Hội Người cao tuổi tỉnh.**

Quý II: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau

1- Giải quyết các vụ việc còn tồn tại trong quý I; phát hiện và tổ chức kiểm tra TCD và đảng viên khi có DHVP.

2- Tham mưu, giúp BTV Đảng ủy kiểm tra chấp hành đối với **Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng. Giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh; Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.**

3- Kiểm tra việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc thi hành kỷ luật trong Đảng; việc quản lý và sử dụng tài chính đảng đối với các chi, đảng bộ: **Bảo hiểm xã hội tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trường Trung cấp Y tế tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hội chữ thập đỏ tỉnh.**

4- Báo cáo kết quả công tác KT, GS và kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2018.

Quý III: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1- Giải quyết các vụ việc quý II còn tồn tại; phát hiện và kiểm tra kịp thời TCD và đảng viên khi có DHVP.

2- Tham mưu giúp BTV Đảng ủy kiểm tra chấp hành đối với **Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường Đạo học-Nông Lâm. Giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Tâm thần tỉnh.**

3- Kiểm tra việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc thi hành kỷ luật Đảng; việc quản lý và sử dụng tài chính đảng đối với các chi, đảng bộ: **Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật; Tòa án Nhân dân tỉnh.**

Quý IV: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau

1- Giải quyết các vụ việc còn tồn tại; phát hiện, kiểm tra TCD và đảng viên khi có DHVP.

2- Tham mưu giúp BTV Đảng ủy giám sát chuyên đề đối với **Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Cục Thi hành án tỉnh.**

3- Kiểm tra việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc thi hành kỷ luật Đảng; việc quản lý và sử dụng tài chính đảng đối với các chi, đảng bộ: **Sở Ngoại vụ tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp; Bệnh viện Ung Bướu tỉnh.**

4- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2018.

IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ngoài các cuộc kiểm tra, giám sát theo KH, UBKT Đảng ủy, cấp ủy và UBKT cơ sở, phân công các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên UBKT chủ động chọn nội dung thực hiện giám sát thường xuyên đối với TCD và đảng viên.

- Thực hiện tốt Đề án số 01- ĐA/TU, ngày 14/7/2016 của Tỉnh ủy về "nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020"; chú trọng thực hiện các biện pháp quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc kiểm tra TCD và đảng viên khi có DHVP.

Phân đầu: Có ít nhất 25% TCD và 30% đảng viên được kiểm tra, giám sát; UBKT Đảng ủy và mỗi UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra ít nhất 01 đến 02 TCD hoặc đảng viên khi có DHVP; mỗi chi bộ cơ sở kiểm tra ít nhất 01 đến 02 đảng viên khi có DHVP. Các đồng chí UV UBKT Đảng ủy được phân công phụ trách các chi, đảng bộ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo UBKT Đảng ủy theo quy định.

- Căn cứ vào KH kiểm tra, giám sát của BTV Đảng ủy và UBKT Đảng ủy CCQ tỉnh, các chi, đảng bộ xây dựng KH kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt KH đề ra. Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- UBKT Tỉnh ủy (b/c);
- BTV Đảng ủy (b/c);
- Đ/c Đoàn Hữu Luận UVUBKT TU;
- Các ban, VPĐU (để phối hợp);
- Các đ/c Ủy viên UBKTĐU;
- Các chi, đảng bộ cơ sở;
- Lưu UBKTĐU.

**T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM**



Dương Tuấn Hùng